

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดสำนักงาน
มหาวิทยาลัย สำนักงานการตรวจสอบภายใน และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑)

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขอรับทุนการศึกษา
สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการตรวจสอบภายใน และสำนักงาน
สภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗/ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา สำหรับผู้ปฏิบัติงานใน
สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการตรวจสอบภายใน และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานการตรวจสอบภายใน และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
(ครั้งที่ ๑) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	สาขาวิชา	ทุนที่ได้รับ
๑.	นางสาวจีราพร สุวรรณเดช	พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง E๐๑๐๐๖๔ สังกัดกองกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย	สาขาวิชาจิตวิทยา อุตสาหกรรมและ องค์การ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ได้รับเงินทุนตามที่จ่ายจริงไม่ เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่น บาท) ระยะเวลารับทุนไม่เกิน ๑ ปี ตามระยะเวลาหลักสูตรที่ เหลืออยู่

๒. มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุน โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ตามพันธกิจบริหารจัดการเชิงบูรณาการ
แผนงานการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนามนุษย์การเงินอุดหนุนทั่วไป ข้อ ๑ ทุนสนับสนุนการศึกษา
สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (๖๐๒๗/๓๔๑๐๔C๐๐๑๐๐) ให้แก่ นางสาวจีราพร สุวรรณเดช ตามที่จ่ายจริง
ไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาท) ระยะเวลารับทุนไม่เกิน ๑ ปี ตามระยะเวลาหลักสูตรที่เหลืออยู่

๓. ผู้รับทุนจะต้องทำสัญญาการรับทุนกับมหาวิทยาลัย และจะต้องมีผู้ค้ำประกันตามแบบสัญญาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยดาวน์โหลดสัญญารับทุนได้ที่เว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล และส่งให้มหาวิทยาลัยภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือกผู้รับทุน

๔. ผู้รับทุนต้องรายงานความก้าวหน้าและผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบตลอดระยะเวลาการศึกษาและรับทุนโดยผ่านต้นสังกัด

๕. ให้ผู้รับทุนทำเรื่องขอเบิกเงินทุนจากมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา การเบิกจ่ายทุนงวดที่ ๑ เมื่อผู้รับทุนได้จัดทำสัญญาการรับทุนกับมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ผู้รับทุนยื่นเรื่องขอเบิกจ่ายเงินทุนเสนอต่อมหาวิทยาลัยผ่านส่วนงานต้นสังกัด โดยให้ส่งเรื่องไปยังกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับการเบิกจ่ายทุนงวดต่อไปจนถึงสิ้นสุดระยะเวลารับทุนต้องแนบสำเนาแบบรายงานความก้าวหน้าผลการศึกษาและหลักฐานที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลารับทุนมาด้วย โดยผ่านส่วนงานต้นสังกัดและให้ส่งเรื่องไปยังกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐



(ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ วิริยจารี)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติกรแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่